



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕
ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายนวม	ประธานสภา อบต.	นวม เมินขุนทด
๒	นายบรรจบ	รองประธานสภา อบต.	บรรจบ ชัยบุรี
๓	นายจรัส	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑	จรัส มาสูงเนิน
๔	นายทวีศักดิ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓	ทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน
๕	นางวิภาวี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔	วิภาวี โตสูงเนิน
๖	นายสมพงษ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	สมพงษ์ พลอยเพชร
๗	นายบุญเรือง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๗	บุญเรือง ละมุดตะคุ
๘	นายศิริวงศ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	ศิริวงศ์ พบพิมาย
๙	นายธนกร	สมาชิกสภา อบต. ม. ๙	ธนกร พลศรี
๑๐	นายสรสิข	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐	สรสิข จรจันทร์
๑๑	นายสายัณ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒	สายัณ ดุงสูงเนิน
๑๒	นายสวาง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓	สวาง งามมะเรียง
๑๓	นายदनัย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔	दनัย แรมกลาง
๑๔	นายยอดขวัญ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕	ยอดขวัญ เนียมสูงเนิน
๑๕	นายประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖	ประเสริฐ เกื้อนพิมาย
๑๖	นายสุพจน์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗	สุพจน์ ใจบุญ
๑๗	นางสมหมาย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๙	สมหมาย บุรณโกคา

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางธัญสินี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒
๒	นางสุนารี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘
๓	นายนิก	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ	นายก อบต.	เอกชัย พรหมพันธ์ใจ
๒	นายวินัย นิลสูงเนิน	รองนายก อบต.	วินัย นิลสูงเนิน
๓	นายสนอง ภูจำนงค์	รองนายก อบต.	สนอง ภูจำนงค์
๔	นางสมทรง ภูฏเขียว	เลขาธิการนายก อบต.	สมทรง ภูฏเขียว
๕	นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม	ผอ.กองช่าง	สุรศักดิ์ มุ่งงาม
๖	นางกฤษฎกร สิงขรอาจ	ผอ.การกองคลัง	กฤษฎกร สิงขรอาจ
๗	นางอาภรณ์ ศิริจำปา	หัวหน้าสำนักปลัด	อาภรณ์ ศิริจำปา
๘	นางมลิวรรณ เมฆมานนท์	ผอ.การกองการศึกษา	มลิวรรณ เมฆมานนท์
๙	นายวิฑูรย์ จุลบท	ผอ.กองสาธารณสุข	วิฑูรย์ จุลบท
๑๐	นางอาภรณ์ สิงห์เศรษฐกิจ	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	อาภรณ์ สิงห์เศรษฐกิจ
๑๑	นางสาวรัตนา ภูมลา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	รัตนา ภูมลา
๑๒	นางสาวอรนุช เสือเงิน	นักจัดการงานทั่วไป	อรนุช เสือเงิน
๑๓	นางสาวศุภลาภรณ์ โพธิ์สอน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ศุภลาภรณ์ โพธิ์สอน
๑๔	นางภััสสร มาสูงเนิน	นักการ	ภััสสร มาสูงเนิน
๑๕	นายสมาน เสลานอก	พนักงานขับรถ	สมาน เสลานอก
๑๖	นายปภาวภัทร ทำดี	คนงานทั่วไป	ปภาวภัทร ทำดี
๑๗	นางสาวดุสิตา โตสูงเนิน	พนักงานจ้างเหมา	ดุสิตา โตสูงเนิน
๑๘	นายวิทยา นิราช	พนักงานจ้างเหมา	วิทยา นิราช

เริ่มประชุม

ประธานสภา อบต.

: เวลา ๑๐.๐๐ น.

: เรียน ท่านสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร บัดนี้ได้เวลาอันสมควรและสมาชิกสภา อบต. ได้เข้าประชุมแล้วเกินกึ่งหนึ่ง ขอเข้าสู่การประชุมสภา และขออนุญาตดูเทียบนุชาพระรัตนตรัย

ประธานสภา อบต.

: เนื่องด้วยท่านปลัดปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์ เลขาธิการสภา อบต. ได้ติดภารกิจอบรมไม่สามารถเข้าประชุมและทำหน้าที่เลขาธิการสภา อบต. ในวันนี้ได้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขาธิการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ ๑๓ หรือ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ

- ประธานสภา อบต. : ขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต. หรือ ข้าราชการ หรือ พนักงาน ทำหน้าที่เลขานุการสภา อบต.ชั่วคราวในการประชุมคราวนี้ และขอผู้รับรอง ๒ ท่าน
- นายสงว งามมะเร็ง : เสนอ นางอาภรณ์ ศิริจำปา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓
- นายสรสิทธิ์ จรจันทร์ : รับรอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐
- นายสายัณ ดุงสูงเนิน : รับรอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการเสนอชื่อเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมยกมือเห็นชอบให้นางอาภรณ์ ศิริจำปา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา อบต. ชั่วคราว
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๖ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานสภา อบต. : ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๑** : **เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
- เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว : **๑.๑ เรื่อง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗**

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

.....

ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้ขออนุมัติต่อนายอำเภอสูงเนินเพื่อเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๖ (๓) นายอำเภอสูงเนินจึงอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งได้เรียกประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ในพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ ในการนี้เพื่อให้การจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปิดประชุมสภาในสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จึงขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชดำริฯ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

นวม เมินขุนทด

(นายนวม เมินขุนทด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

ที่ประชุม

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

: รับทราบ

: **๑.๒ เรื่อง การเข้ารับรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ผลงาน มะเกลือเก่าโมเดล ครอบครัวสุขสันต์ดูแลกันทุกช่วงวัย**

นายก อบต.

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Award :PSEA) ประจำปี ๒๕๖๗ จากสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมรับรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Effectiveness of People Participation) ระดับดี ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ผลงาน มะเกลือเก่าโมเดล ครอบครัวสุขสันต์ดูแลกันทุกช่วงวัย ” ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) จาก ฯพณฯ ชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านมา ขอเชิญนายก อบต. ได้ชี้แจงเพิ่มเติม สำหรับการได้รับรางวัลนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าที่ได้นำผลงานเข้าร่วมคัดเลือกผลงาน ชื่อ “มะเกลือเก่าโมเดล ครอบครัวสุขสันต์ดูแลกันทุกช่วงวัย” ผ่านทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีหลายผลงานจากหน่วยงานต่างๆ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ได้รับรางวัลจากท่านชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีคณะผู้บริหารประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. ผอ.กองสวัสดิการสังคม ผอ.กองสาธารณสุข นักพัฒนาชุมชน ประธานศูนย์ผู้สูงอายุ ซึ่งผลการดังกล่าวนี้เป็นการนำงบประมาณมาดำเนินโครงการดูแลในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด วัยอนุบาล วัยเรียน วัยรุ่น เยาวชน วันทำงาน และผู้สูงอายุ โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการดูแล พัฒนา ส่งเสริม ในทุกช่วงวัย ซึ่งงบประมาณเหล่านี้ได้จากการที่ทุกท่านได้เห็นชอบในข้อบัญญัติงบประมาณฯ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายรางวัลที่ได้รับ เช่น รางวัลเมืองเป็นมิตร จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และในวันเสาร์นี้จะเดินทางไปรับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนดีเด่นโครงการงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๗ “สานพลังเยาวชนไทย ร้อยดวงใจจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา” ณ ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ต้องขอขอบคุณฝ่ายสำนักงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงาน และขอขอบคุณฝ่ายสภาฯ ที่ได้เห็นชอบในการตั้งงบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาตำบลมะเกลือเก่าสู่ความเป็นเลิศ

- ที่ประชุม : รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒** : **เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จำนวน ๑ สมัย คือ**
- ประธานสภา อบต. : การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งรายงานการประชุมได้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว มีท่านใดต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในสาระสำคัญของเชิญแจ้งต่อที่ประชุม
- ที่ประชุม : ไม่มี
- ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง ๑๖ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง**
- ระเบียบวาระที่ ๓** : **เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๔** : **เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา**
- ประธานสภา อบต. : **๔.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**
วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ เมื่อคราวประชุมสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น ซึ่งที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติและกำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคำแปรญัตติในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ และได้มีการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ พร้อมได้ส่งรายงานการแปรญัตติให้กับสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้รับทราบแล้วนั้น จึงขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้อภิปรายแถลงต่อที่ประชุมสภา
- นายธนกร พลศรี : อ้างถึงเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ในสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้มีมติความไว้วางใจในการเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ ท่าน ประกอบไปด้วย
- ๑) นายสมพงษ์ พลอยเพชร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
สมาชิกสภา อบต.มะเกลือเก่า หมู่ ๖
- ๒) นายธนกร พลศรี คณะกรรมการแปรญัตติ
สมาชิกสภา อบต.มะเกลือเก่า หมู่ ๙
- ๓) นางวิภาวี ไตสูงเนิน คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ
สมาชิกสภา อบต.มะเกลือเก่า หมู่ ๔

และที่ประชุมได้มีมติกำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคำแปรญัตติในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์บริการประชาชน บ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ และกำหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกตัญญู องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า นั้น จึงขอแถลงสรุปผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตลอดระยะเวลามาปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอรับคำเสนอแปรญัตติฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น มายื่นเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ฉบับดังกล่าว ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกตัญญู โดยได้เชิญคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมและชี้แจงในประเด็นของสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณบางรายการ ดังนี้ ๑) การตั้งงบประมาณในการจัดซื้อถนนหินคลุกหรืองบประมาณในการซ่อมแซมถนนไว้เพียงพอหรือไม่ ๒) การตั้งเงินสำรองจ่าย งบกลาง เพียงพอหรือไม่ หากเกิดความจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนหรือมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น ๓) การตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่างๆ ได้มีการตั้งงบประมาณไว้จำนวนเท่าใด และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ๔) การตั้งงบประมาณในการปรับปรุงลานกีฬาประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีบ้านหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ในส่วนนี้ได้ตั้งงบประมาณจำนวนเท่าใด และดำเนินการในเรื่องใดบ้าง ซึ่งผู้บริหารได้ชี้แจงโดยละเอียดตามรายงานการประชุมที่ได้ส่งให้กับทุกท่านแล้ว ซึ่งจากการพิจารณาคณะกรรมการแปรญัตติฯ เห็นว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ได้ตั้งงบประมาณไว้เหมาะสมกับสถานะการเงินการคลังและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวนโยบายในแผนพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนแล้ว ซึ่งมีความสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ขอแก้ไขเพิ่มเติมแต่ประการใด จึงมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ มายังท่านประธานสภา เพื่อเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าต่อไป

- ประธานสภา อบต. : ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงผลการประชุมและมติที่ประชุมที่ให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วนั้น มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่
- ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติตามข้อ ๗๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมี ๒ วิธี คือ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยและการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ
- ประธานสภา อบต. : ลำดับแรก ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง**
- ประธานสภา อบต. : ลำดับต่อไป ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ
- มติที่ประชุม : **ไม่มีผู้ออกเสียงลงคะแนน**

- ประธานสภา อบต. : เมื่อที่ประชุมมีมติออกเสียงลงคะแนนแบบเปิดเผย ลำดับต่อไปจะมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ให้ร่างเดิมตามมติคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่ โดยจะขอมติเห็นชอบ และ ไม่เห็นชอบ
- ประธานสภา อบต. : ลำดับแรก ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติให้คงร่างเดิมแห่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง**
- ประธานสภา อบต. : ลำดับต่อไป ขอมติที่ประชุมหากไม่เห็นชอบในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติให้คงร่างเดิมแห่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
- มติที่ประชุม : **ไม่มีผู้ออกเสียงลงคะแนน**
- ประธานสภา อบต. : **วาระที่ ๓ ขึ้นตราเป็นข้อบัญญัติ**
เมื่อที่ประชุมได้มติในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ และวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว ในวาระที่ ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ซึ่งที่ประชุมไม่ได้มีขออภิปราย ดังนั้น ลำดับต่อไปขอมติที่ประชุมเห็นชอบในวาระที่ ๓ ขึ้นตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง**
- ประธานสภา อบต. : สำหรับการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ผ่านมติความเห็นชอบของที่ประชุมสภาและดำเนินการเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการเสนอต่อนายอำเภอสูงเนินเพื่ออนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
- นายก อบต. : ขอขอบคุณที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ที่ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการแปรญัตติและประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ฉบับนี้ รวมถึงคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภาที่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้สอบถามประเด็นที่สงสัยไม่ว่าจะเป็นการตั้งงบประมาณจัดซื้อหินคลุกในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายสำหรับในข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ได้ตั้งงบประมาณในนี้ไว้แล้วและเพียงพอต่อการดำเนินการ และได้ตั้งงบประมาณเงินสำรองจ่าย งบกลาง ไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน การซ่อมแซมถนนที่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรเกรด บด อัด ที่ต้องขอความอนุเคราะห์มาจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประเด็นในเรื่องการตั้งงบประมาณการปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน ซึ่งในบางหมู่บ้านยังไม่ได้ดำเนินการในปีนี้ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว เพื่อดำเนินการติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ ทาสีสนามกีฬา นอกจากนี้ได้ตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนวังรางพิทยาคมเนื่องจากได้ตั้งเป็นศูนย์เยาวชนตำบลมะเกลือเก่า ในการจัดซื้อไฟสปอร์ตไลท์ใช้ในการฝึกซ้อมและพัฒนา

เป็นนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาในประเภทต่างๆ ในนามของตำบลมะเกลือเก่า ในประเด็นในเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตั้งงบประมาณไว้ในกองงานต่างๆ

๑) โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ประสบภัย จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๒) โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาส จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๓) โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาส จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท หากเป็นการเร่งด่วนฉุกเฉินสามารถนำเงินสำรองจ่าย งบกลางมาดำเนินการช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง ดังนั้น สำหรับการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติฉบับนี้ได้ครอบคลุมในทุกด้าน และจะงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตำบลมะเกลือเก่า ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้การพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำเร็จเรียบร้อย

ที่ประชุม

ประธานสภา อบต

: รับทราบ

: **๔. ๒ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ ก่อหนี้ผูกพัน**

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า มีความประสงค์ขอเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๕ ข้อ ๖๑ ในกรณีที่มีรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
๑.	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เครื่องพ่นหมอกควันสะพាយไพล่ จำนวน ๑ เครื่อง แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๘๑,๑๐๐
๒	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วยสำหรับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน อบต.มะเกลือเก่า แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๕๐,๐๐๐
๓	กองสวัสดิการสังคม เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๓๗,๙๐๐

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
	(ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า)	
๔	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (ติดตั้งที่ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน อบต.มะเกลือเก่า)	๒๗,๙๐๐
๕	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคาร งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพบ้านหนองม่วง หมู่ ๕)	๑๐๐,๐๐๐
๖	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ในการปรับปรุงห้องเพื่อเป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน อบต.มะเกลือเก่า)	๒๐๐,๐๐๐
๗	กองช่าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	๓๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๘๙๖,๙๐๐

ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง

นายก อบต.

: สำหรับโครงการและรายจ่ายต่างๆ ที่ได้ขอกันเงินงบประมาณในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ได้ขออนุมัติตั้งโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เมื่อคราวประชุมในสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ซึ่งรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน จึงมีความจำเป็นต้องขอกันเงินงบประมาณไว้ตามระเบียบฯ เนื่องดำเนินแล้วเสร็จไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนั้น เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและโครงการต่างๆ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการขออนุมัติกันเงิน
รายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๗
รายการข้างต้น รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๘๙๖,๙๐๐ บาท
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติอนุมัติ เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง**
- ประธานสภา อบต. : **๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๖**
- ผอ.กองคลัง : สำหรับในเรื่องนี้ของเชิญผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจง
ด้วยกองคลัง งานจัดเก็บรายได้ มีความจำเป็นขออนุมัติจ่ายเงินคืนภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ให้ตรงกับความเป็นจริง เนื่องด้วยมีเงินเกินบัญชีใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๘๖.๘๑ บาท (แปดสิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
จากการตรวจพบว่ามีเงินจัดเก็บภาษีที่ประชาชนได้ชำระภาษีผ่านระบบ QR Code
เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า โดยผู้โอนไม่ได้
แจ้งมายังกองคลังผ่านระบบ Application line หรือทางโทรศัพท์ ทำให้กองคลังไม่
ทราบว่าเป็นการชำระภาษีของรายใด ทำให้เป็นเงินเกินบัญชี ซึ่งจากการตรวจสอบ
ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ดำเนินการคืนเงินให้กับผู้
ที่ชำระภาษีที่เกินมารายนั้น กองคลังจึงได้ตรวจสอบและสอบถามผู้ค้างชำระภาษี
ว่าได้มีการโอนเงินชำระภาษีมาชำระหรือไม่ ซึ่งพบว่ามี ๑ ราย คือ นางสาวสุนัน พล
สูงเนิน ที่ได้โอนชำระยอดภาษีดังกล่าวเข้ามา ๒ ครั้ง ดังนั้น เนื่องจากการจ่ายคืน
ภาษีนั้น อยู่ในปี ๒๕๖๖ จึงมีความจำเป็นต้องในที่ประชุมสภาได้อนุมัติการจ่ายเงิน
คืนให้กับผู้ชำระภาษียอดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
๒๕๖๒ มาตรา ๕๓
- นายก อบต. : ขอเพิ่มเติมในเรื่องการแจ้งการชำระภาษี โดยงานจัดเก็บรายได้จะจัดทำหนังสือ
แจ้งการชำระภาษีไปยังประชาชนทุกรายที่ต้องชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา โดย
ในหนังสือจะได้แจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระช่องทางทางการชำระภาษี หากผู้ชำระภาษีได้
ตรวจสอบความถูกต้องและต้องการชำระภาษี สามารถโอนชำระผ่านช่องทาง QR
Code ที่ผ่าน Link การโอนชำระทางธนาคารเข้าบัญชีขององค์การบริหารส่วน
ตำบลมะเกลือเก่าทันที แต่ด้วยผู้ชำระเงินไม่ได้แจ้งกลับมายังเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ
อีกครั้งทำให้มีการโอนเงินซ้ำเข้ามา ๒ ครั้ง ดังนั้นจึงต้องโอนเงินที่เกินมาดังกล่าว
คืนให้กับผู้ที่ชำระเงินจำนวน ๘๖.๘๑ บาท ตามระเบียบฯ ขอให้ที่ประชุมได้
พิจารณา
- ประธานสภา อบต. : ในกรณีงานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถตรวจสอบได้ทันทีหรือไม่ว่ายอดที่ชำระมาเกิน
นั้นเป็นยอดของผู้ชำระรายได้ และกรณีที่ผู้ชำระภาษีเข้ามาแล้วจะทราบได้อย่างไร
ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้รับยอดเงินดังกล่าวแล้ว และจะสามารถ
ออกใบเสร็จรับเงินได้อย่างไร
- ผอ.กองคลัง : สำหรับผู้ที่ชำระภาษีที่ได้สแกน QR Code ที่ผ่าน Link การโอนชำระทางธนาคาร
เข้าบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จะต้องส่งสลิปการโอนเงินแจ้ง
เข้าทาง Application line ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและตรวจสอบความถูกต้อง แต่ผู้
ชำระภาษียอดดังกล่าวไม่ได้ส่งสลิปการโอนเงินเข้ามาทำให้ไม่ทราบว่าป็นยอดชำระ
ของรายใด ในส่วนการออกใบเสร็จรับเงิน ผู้ที่ชำระภาษีโดยการ QR Code จะต้อง
เข้ามาในกลุ่มไลน์ เพื่อส่งสลิปการโอนเงินเข้ามาเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

- นายก อบต. : สำหรับในเรื่องนี้จะได้มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจจะจัดทำเป็น Application ที่สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ทันทีว่าได้ชำระภาษีแล้ว
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- นายสมพงษ์ พลอยเพชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ : สำหรับการชำระภาษีโดยการสแกน QR Code นั้น สามารถ Link เข้ารายชื่อผู้เสียภาษีหรือไม่ หากไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ ควรที่จะมีการปรับปรุงระบบให้สามารถตรวจสอบว่ามีการชำระภาษีไปแล้วหรือยัง
- นายก อบต. : สำหรับในเรื่องการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการประชาชน นั้น ได้ตั้งงบประมาณไว้ในโครงการพัฒนาระบบการบริการประชาชนสู่ Smart City เพื่อจัดทำ application เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้รับบริการต่างๆ ของประชาชน ได้สะดวกรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบผลการดำเนินการได้
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมขออนุมัติจ่ายเงินคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับนางสาวสุนัน พลสูงเนิน จำนวนเงิน ๘๗.๘๑ บาท
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ เป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ๑๗ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง กระทู้ถาม/ญัตติ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่นๆ

- ประธานสภา อบต. : สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องต้องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนภายในหมู่บ้าน ขอเชิญแจ้งในวาระนี้
- นายก อบต. : ตามที่ได้มอบหมายกองช่างและสำนักปลัด ได้ดำเนินการรวบรวมหนังสือ คำร้อง ในเรื่องปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้านมายัง อบต. นั้น ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมายังผู้บริหารได้ตรวจสอบตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ได้รับทราบข้อมูลความคืบหน้า รวมถึงได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วก็หมู่บ้าน ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจะได้สั่งการ และติดตามความคืบหน้าแจ้งให้ท่านได้รับทราบ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการให้เป็นปัจจุบันแล้ว
- ประธานสภา อบต. : ตามที่ท่านนายกได้ชี้แจง สำหรับหมู่บ้านใดต้องการจะแจ้งปัญหาความเดือดร้อน ขอให้เป็นเรื่องใหม่ ด้วยเรื่องเดิมที่ท่านได้เสนอมานั้นกองช่างได้จัดทำข้อมูลเป็นปัจจุบันแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและอาจจะได้รับการแก้ไขล่าช้าได้
- นายก อบต. : เพื่อเป็นการเตรียมป้องกันภัยแล้ง อบต.จะได้ดำเนินโครงการเป่าล้างบ่อบาดาล ขอให้แต่ละหมู่บ้านได้แจ้งจำนวนและจุดที่ต้องการเป่าล้าง
- ประธานสภา อบต. : ขอให้แต่ละหมู่บ้านแจ้งตามลำดับ
- นายจรัส มาสูงเนิน : ไม่มี
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ : ไม่มี
- นายทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน : ไม่มี
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ : ไม่มี
- นายนวม เมินขุนทด : จำนวน ๑ บ่อ จุดบ่อประปาหลังวัด
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ : ไม่มี

- นายสมพงษ์ พลอยเพชร : จำนวน ๒ บ่อ จุดประปา และ จุดโรงเรียน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖
- นายบุญเรือง ละมุดตะคุ : จำนวน ๒ บ่อ จุดศาลาประชาคม จุดโรงเรียน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗
- นายศิริวงศ์ พบพิมาย : จำนวน ๑ บ่อ จุดข้างประปา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘
- นายธนกร พลศรี : ขอตรวจสอบและแจ้งเป็นหนังสือภายหลัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙
- นายสรสิข จรจันทร์ : จำนวน ๓ บ่อ จุดข้างศาลาประชาคม จำนวน ๒ บ่อ และ จุดโรงเรียน ๑ บ่อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐
- นายบรรจบ ชัยบุรี : จำนวน ๔ บ่อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑
- นายสายัณ ดุงสูงเนิน : จำนวน ๑ บ่อ บ่อประปาหมู่บ้าน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒
- นายสงว งามมะเร็ง : ไม่มี เนื่องจากใช้การได้ตามปกติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓
- นายदनัย แรงกลาง : จำนวน ๒ บ่อ จุดศาลาประชาคม และจุดท้ายหมู่บ้าน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔
- นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน : จำนวน ๔ บ่อ จุดสามแยก ๑ บ่อ จุดถังประปา ๑ บ่อ จุดวัดคำไฮ ๒ บ่อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕
- นายประเสริฐ เกื้อนพิมาย : จำนวน ๒ บ่อ จุดประปา และจุดวัดโนนสมบูรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖
- นายสุพจน์ ใจบุญ : จำนวน ๒ บ่อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗
ก่อนจะดำเนินการเป่าล้างให้ยกซบเมิร์สขึ้นมาก่อน เนื่องจากการเป่าล้างครั้งก่อน
ไม่ได้ยกซบเมิร์สขึ้นมาทำให้อุปกรณ์เสียหายไม่สามารถดูน้ำขึ้นมาใช้ได้
- นางสมหมาย บุรณโกคา : จำนวน ๑ บ่อ จุดคุ่มหลักเก่า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘
- นายก อบต. : จะได้นำช่างที่มีความรู้และประสบการณ์ในเป่าล้างบ่อบาดาลและรับผิดชอบงานมา
ดำเนินการ
- รองประธานสภา อบต. : ตามที่ท่านนายกได้จัดสรรงบประมาณในการเป่าล้างบ่อบาดาล เมื่อผู้รับจ้างเข้ามา
ดำเนินการในหมู่บ้านของท่านควรที่มาดูหน้างานว่าช่างดำเนินการอย่างไร เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาอย่างเช่นหมู่ ๑๗ และสำหรับในวาระนี้ขอเชิญท่านสมาชิกได้แจ้งปัญหา
ความเดือดร้อน
- นายธนกร พลศรี : ๑) แจ้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิโลเมตรที่ ๑๒ ถึง กิโลเมตรที่ ๑๔ ทางหลวงชนบท ทช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ ๑๐๒๑ ดับมาเป็นเวลา ๒-๓ เดือนแล้ว ขอให้ อบต.ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาดำเนินการซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนนในเวลากลางคืน
๒) ขอความอนุเคราะห์หินคลุกซ่อมแซมถนนจากช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมา จำนวน ๓
จุด คือ จุดข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จุดหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จุดคุ่มบ้านน้อยไป
ยังสมพรฟาร์ม ระยะทาง ๙๐๐ เมตร

- ๓) ตามที่สภาได้เห็นชอบให้ย้ายถังประปาจากวัดเขาชาดมาตั้งวัดวังรางน้อยได้ช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยในโซนหน้าหมู่บ้าน แต่มีปัญหาถังประปาและรอยรั่ว อาจจะต้องดำเนินการปะอุดช่วงที่ผุ ขอฝากกองช่างดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซม
- นายสรสิทธิ์ จรจันทร์ : เนื่องด้วยขณะนี้บ่อประปาน้ำชุ่มอย่างมาก ทำให้น้ำประปาที่ผลิตได้ไม่สะอาด เป็นโคลน เนื่องจากบ่มีตึกตัวฉีตสารส้มและคลอรีนชำระ จึงขอให้ อบต.ช่วยดำเนินการซ่อมแซม
- นายก อบต. : ในเรื่องนี้ได้หารือกับท่านปลัด ด้วยประปาหมู่บ้านได้หน้าที่หมู่บ้านได้บริหารจัดการระบบประปาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีการบริหารในรูปแบบกรรมการดำเนินการเก็บค่าน้ำ การซ่อมบำรุง กำหนดอัตราค่าน้ำ การจ่ายค่าไฟฟ้า แต่เมื่อมีปัญหาและต้องการให้ อบต.ดำเนินการเข้ามาช่วยเหลือหรือของบประมาณจาก อบต. จะช่วยเหลือได้ก็ต่อเมื่อเงินในบัญชีไม่เพียงพอต่อดำเนินการ ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจะต้องแสดงบัญชีให้รับทราบ เพื่อพิจารณาในการช่วยเหลือ หรือ อีกวิธีหนึ่งคือการจัดทำเป็นโครงการในการซ่อมแซมประปาเป็นงบประมาณประจำปีจากกองช่าง อยู่ระหว่างการหาข้อมูลเพื่อไม่ให้ดำเนินการผิดระเบียบ ได้มอบหมายท่านปลัดสืบค้นข้อมูลว่ามีระเบียบใดบ้างที่สามารถดำเนินการได้ และขอให้ท่านบรรจบ ที่มีประสบการณ์ในการซ่อมแซมระบบประปา ได้ช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบแนวทางการแก้ไขพร้อมทั้งกองช่าง
- นายธนกร พลศรี : สำหรับบ้านวังรางน้อยได้มีปัญหาในเรื่องบริหารจัดการระบบประปาในหมู่บ้าน โดยจะให้ อบต. มาดำเนินการบริหาร แต่จากข้อระเบียบกฎหมายจึงได้หารือท่านผู้ใหญ่ว่าจะดำเนินการเอง โดยให้ อบต. ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารระบบประปาในหมู่บ้านที่มีปัญหาประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินการ เพราะในบ้านวังรางน้อยนั้นประสบปัญหาผู้ใช้น้ำไม่ชำระค่าน้ำ ทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ที่ชำระกับผู้ไม่ชำระ จึงต้องการให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำประปาแต่ละคุ้มได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
- นายก อบต. : ได้มอบท่านปลัดและผอ.กองช่าง ได้หารือผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายในเรื่องการบริหารประปาและจะเชิญประชุมคณะกรรมการประปาทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้และทบทวนการบริหารจัดการระบบประปา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการจัดทำบัญชีการดูแล บำรุงรักษา ระบบประปา เนื่องจากส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และยังดำเนินการไม่ถูกต้อง หากมีการร้องเรียนและมีการตรวจสอบอาจจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายได้ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และมีการชี้แจงรายรับ รายจ่าย ให้กับประชาชนได้รับทราบ เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้น้ำ
- นายสายัณห์ ดุงสูงเนิน : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนเส้นหนองหลังพัน – บ้านหนองเบน เนื่องจากฝนตกได้กัดเซาะถนนหินคลุกชำรุดเสียหาย โดยเฉพาะช่วงลานมันถึงฟาร์มวัว
- นายก อบต. : สำหรับถนนเส้นนี้ได้ดำเนินการได้ดำเนินการซ่อมแซมหลายครั้ง แต่เนื่องจากเกษตรกรที่มีที่ดินอยู่ข้างทางได้ไถดินสูงกว่าถนนทำให้น้ำได้ไหลกัดเซาะถนนชำรุดเสียหาย ต้องมีการหารือร่วมกันว่าจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรในส่วนที่เกษตรกรได้ไถดินเพื่อที่จะได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนได้ใช้ไปนานๆ ไม่ต้องนำงบประมาณมาดำเนินการซ่อมแซมในจุดเดิมหลายครั้ง

- นายบุญเรือง ละมุดตะคุ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗
- : ๑) เดิมได้มีการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณบ้านช่างนพ แต่เมื่อได้การไฟฟ้าได้มาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า นำโคมไฟฟ้าออก จึงขอให้กองช่างได้มาติดตั้งโคมไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงจุดเดิม และไฟฟ้าแสงสว่างจุดบริเวณบ้านช่างนพได้ดับอีก ๑ จุด ขอให้กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซม
- ๒) ขอนินทูลูกเพื่อซ่อมแซมถนน จุดฝายน้ำล้นระยะทาง ๓๐๐ เมตร และ ซอยขนมเส้น ๑๐๐ เมตร
- นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕
- : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างดับ จำนวน ๒ จุด จุดบ้านนางวันทอง และ จุดบ้านนางทองแวน ซึ่งในจุดนี้ต้องตัดกิ่งไม้ที่บังแสงสว่างด้วย
- ๒) ขอให้กองช่างได้สำรวจร่องระบายน้ำที่ขาดทำให้น้ำเสียได้ไหลเข้าไปในพื้นที่ของบ้านนางบุษยาปราบพยัคฆ์
- ๓) ขอสนับสนุนหินคลุก จำนวน ๓ จุด คือ ๑) ช่วงบ้านนายพิชัย ชัยบุรี ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ๒) เส้นบ้านนางสำเนียง ๓) เส้นฟาร์มวัวนายที
- นายประเสริฐ เกื้อนพิมาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖
- : ขอสนับสนุนหินคลุกพร้อมเกรด บด อัด เส้นวัดเขาหนองบัวธรรมสถาน ระยะทาง ๑๕๐ เมตร ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวนี้ได้ใช้ร่วมกัน ๓ หมู่บ้าน บ้านวังรางน้อย บ้านหัวเขาพัฒนา และ บ้านโนนสมบูรณ์
- นายสุพจน์ ใจบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗
- : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒ โคม ที่โดนลมพายุพัดหัก ชำรุดเสียหาย และไฟฟ้าแสงสว่างดับ จำนวน ๔ จุด
- ๒) ขอความอนุเคราะห์หินคลุก เส้นบ้านหัวเขา หมู่ ๑๓ - บ้านโสกจาน หมู่ ๑๗ เนื่องจากถนนชำรุดเสียหายจากฝนตกหนัก
- นางสมหมาย บุรณ์โภาค
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๙
- : ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดหินคลุกบริเวณทางเลียบบคลองส่งน้ำถึงบ้านผู้ใหญ่บ้าน ระยะทาง ๓๐๐ เมตร และคุ่มหินลาดถึงคลองส่งน้ำระยะทาง ๑๕๐ เมตร
- นายจรัส มาสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑
- : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางถนนชำรุด ๔ จุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ซ่อมไฟฟ้าแจ้งว่าพิวส์ขาด
- ๒) สอบถามกองคลังได้ดำเนินการจัดซื้อโคมไฟแสงสว่างเกาะกลางถนนแล้วหรือยัง
- นายदनัย แรมกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔
- : ๑) ขอขอบคุณท่านนายกและผอ.กองส่งเสริมการเกษตรที่ได้สนับสนุนรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า ๒ ข้างทางถนนเส้นบ้านหนองชาด หมู่ ๑๔ - บ้านหนองหลักพันสโมสร หมู่ ๑๒ และเสนอให้จัดซื้อพานใบมีดผ่านดิน เพื่อให้ใช้งานได้อเนกประสงค์มากขึ้น
- ๒) ขอสนับสนุนหินคลุก จำนวน ๓ เส้นทาง ๑. คุ่มบ้านนายมังกร ชัยงาน - หลังวัด ๒. คุ่มบุญร่วมฟาร์มต่อจากจุดเดิม ๓. ถนนเส้นหนองชาด - หนองหลักพัน ที่ได้เคยบดอัดไว้
- ๓) ขอให้ติดตามกรณีที่ได้รับเหมาได้ขุดร่องระบายน้ำไปโดยสายไฟฟ้าของโคมไฟแสงสว่างที่อยู่ใต้ดินขาด ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม
- นายก อบต.
- : ๑) สำหรับในเรื่องไฟฟ้าที่ท่านธนกร ได้แจ้งไฟฟ้าแสงสว่างในถนนทางหลวงชนบท เส้น ๑๐๒๑ ดับ รวมถึงในช่วงหมู่ ๖ และแยกคำไฮ หมู่ ๑๕ ที่ดับเช่นกัน ให้กองช่างได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทางหลวงในช่วงกิโลเมตรที่ชำรุดโดยให้ดำเนินการทำหนังสือภายในวันนี้และส่งมายังผู้บริหารเพื่อประสานงานต่อไป
- ๒) ในส่วนของหมู่ ๑๔ ขอให้กองช่างได้ประสานยังผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการซ่อมแซม
- นายสงว งามมะเริง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓
- : ตามที่ได้พิจารณาเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณฯ ได้พบว่าเงินสะสมคงเหลือมียอดเยอะพอสมควร หากเป็นไปได้เมื่อมีการกันเงินเรียบร้อยแล้ว ต้องการให้นำงบประมาณเงินสะสมนี้มาดำเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- นางสมหลาย บุรณโกคา สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๙ : ขอติดตามเรื่องการตัดต้นไม้ที่เลื้อยพันสายไฟ บริเวณหน้าปากทางเข้าบ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ ๑๙ เกรงว่าจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และสายไฟได้หย่อนลงมาเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ ขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข
- ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดจะเพิ่มเติม ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้ง ๓ วาระได้แล้วเสร็จด้วยเรียบร้อย รวมถึงการพิจารณาข้อราชการต่างๆ ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเสนอต่อนายอำเภออนุมัติและประกาศใช้ต่อไป สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร อาหารในการประชุม และการประชุมในครั้งนี้หากผมแสดงการกระทำใดที่เป็นการล่วงเกินทั้งกาย และวาจา ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอปิดประชุมครับ
- ปิดการประชุม : เวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ อารมณ์ ศิริจำปา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางอารมณ์ ศิริจำปา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ชั่วคราว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ ประเสริฐ เกื้อนพิมาย

(นายประเสริฐ เกื้อนพิมาย)

ลงชื่อ ธัญสินี อมรพรหม

(นางธัญสินี อมรพรหม)

ลงชื่อ อรณุช เสือเงิน

(นางสาวอรณุช เสือเงิน)

(ลงนาม) นวม เมินขุนทด ผู้รับรองรายงานประชุม

(นายนวม เมินขุนทด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า